

Số: **140**/TB-UBND

Quảng Trị, ngày **29** tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023. Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương: Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà, UBND các huyện: Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Đakrông, Hương Hóa và UBND thị xã Quảng Trị; Hội Luật gia tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Số công dân đăng ký tiếp 27 lượt/58 người/27 vụ việc, sau khi xem xét nội dung đăng ký của công dân, hồ sơ vụ việc, ý kiến của các sở, ngành và địa phương tham dự tiếp. Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Hưng kết luận 17 lượt/33 người/17 vụ việc công dân như sau:

1. Ông Lê Xuân Châu, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà, kiến nghị cấp bổ sung thêm phần diện tích đất ở theo đúng với hồ sơ nguồn gốc đất đai gia đình đã kê khai đăng ký tại Sổ Đăng ký ruộng đất năm 1987 cho gia đình ông.

Vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2033/STNMT-QLĐĐ ngày 05/6/2023 báo cáo UBND tỉnh, tuy nhiên Ông không đồng ý và tiếp tục kiến nghị. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, UBND tỉnh giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, rà soát lại hồ sơ đất đai của gia đình ông Lê Xuân Châu và giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định, trả lời bằng văn bản cho công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023.

2. Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực tế để xác minh làm rõ vấn đề cấp GCNQSD đất của gia đình Bà và ông Võ Lợi tại Quyết định 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng và biên bản ngày 02/8/2016 của UBND xã Hải Quy (hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lấn lên phần be và móng nhà của gia đình bà).

Vụ việc này, đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 13/11/2018; đồng thời UBND tỉnh đã có



nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng kiểm tra, giải quyết, đối thoại, xác định ranh giới giữa các hộ và trả lời bằng văn bản cho gia đình Bà. Tuy nhiên, Bà không phối hợp và không đồng ý giải quyết của UBND huyện Hải Lăng. Để giải quyết dứt điểm vụ việc kiến nghị kéo dài, giao Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng giải quyết và trả lời dứt điểm cho công dân rõ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023. Đề nghị gia đình phối hợp với UBND huyện Hải Lăng để giải quyết theo thẩm quyền. UBND tỉnh sẽ không tổ chức tiếp Bà tại phiên tiếp công dân định kỳ những tháng tiếp theo.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Tiệp, trú tại khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà, kiến nghị giao đất bổ sung phần diện tích đất gia đình đã khai hoang từ năm 1996 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Vụ việc này, ngày 21/4/2023, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 82/TB-UBND giao UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, UBND thành phố Đông Hà chưa thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại kết luận thông báo nêu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại Thông báo kết luận nêu trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023.

4. Các ông, bà: Bà Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Quyên (đại diện cho 20 hộ dân) trú tại khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị UBND tỉnh liên quan đến việc điều chỉnh hướng tuyến cầu vượt tại khóm 5, thị trấn Bến Quan thuộc Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ảnh hưởng đến lợi ích của các hộ gia đình.

Vụ việc này, Lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi, giải thích cho các hộ dân rõ; UBND tỉnh nghi nhận việc kiến nghị của các hộ dân là chính đáng, tuy nhiên vụ việc không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng và thống nhất phương án hướng tuyến cầu vượt, đảm bảo điều kiện đi lại thuận lợi của Nhân dân.

5. Bà Hoàng Thị Tân và Hồng Thị Thủy, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị như chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3033/UBND-KT ngày 20/6/2023 gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Quảng Trị để chi trả cho các hộ dân qua giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến Dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Đề nghị công dân chờ đợi; sau khi có văn



bản của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh sẽ xem xét giải quyết việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ theo quy định.

6. Bà Phạm Thị Hồng, trú tại khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà, kiến nghị việc UBND phường 5, thành phố Đông Hà không xác nhận vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình (bà cho rằng việc hồ sơ đơn xin giao đất của Bà đã được UBND phường 5 xác nhận và có chỉnh sửa trong hồ sơ từ năm 1996 thành 1998 bà không biết và đã được cơ quan công an thẩm tra)

Vụ việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao UBND thành phố Đông Hà tại Công văn số 2653/UBND-TCD ngày 02/6/2023, tuy nhiên UBND thành phố chưa thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Đông Hà nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên; đồng thời căn cứ hồ sơ địa chính, đơn xin giao đất của bà Phạm Thị Hồng để xác minh, kiểm tra làm rõ (nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì hướng dẫn công dân thực hiện bộ thủ tục hành chính để cấp Giấy CNQSD đất cho công dân, tránh tình trạng phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp). Báo cáo UBND tỉnh và trả lời cho công dân trước ngày 20/7/2023.

7. Bà Hồ Thị Thắm, trú tại thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, kiến nghị Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa đã tự lập hồ sơ tách thửa thành 03 thửa đất khi chưa có sự đồng ý của chủ sử dụng đất.

Tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết trả lời cho công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023.

8. Các ông: Trần Văn Lưu, Trần Hữu Chính, Nguyễn Xuân Hòa (trú tại các thôn: Phan Hiền, Hiền Thành, Huỳnh Xá Hạ thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; đại diện các hộ dân): Kiến nghị, phản ánh về việc tôm nuôi của các hộ dân chết là do ô nhiễm môi trường nước ở hạ nguồn sông Sa Lung nhưng chưa được các ngành, chức năng vào cuộc xử lý.

Vụ việc này, UBND tỉnh giao:

(1) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác định nguyên nhân kết quả quan trắc các thông số TTS, COD và Coliform vượt giới hạn B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT tại Báo cáo số 1463/STNMT-CCBVMT ngày 27/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu xác định nguồn ô nhiễm do hoạt động kinh doanh của các cơ sở sản xuất chế biến trên địa bàn thì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường). Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023;

(2) Sở Nông nghiệp và Nông thôn kiểm tra, xác định về nguyên nhân tôm chết và hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật nuôi, lấy nguồn nước sạch để nuôi tôm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023;

(3) Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh căn cứ theo thẩm quyền phân cấp và vai trò, trách nhiệm quản lý tại địa phương, kiểm tra các đơn vị kinh doanh chế biến gỗ, cao su... để kịp thời chấn chỉnh nếu có vi phạm về môi



trường, đồng thời đảm bảo các điều kiện trong việc nuôi tôm, phát triển kinh tế của các hộ dân. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/7/2023.

9. Bà Trần Thị Hiền, trú tại 54, chung cư Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, kiến nghị việc điều chỉnh lại Giấy CNQSD đất số AO 439446 do bị sai về số liệu, kích thước so với hiện trạng sử dụng đất.

Giao UBND thành phố Đông Hà chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết kiến nghị của công dân, báo cáo UBND tỉnh và trả lời cho công dân trước ngày 20/7/2023.

10. Ông Cao Văn Dũng, trú tại thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị UBND tỉnh đã có thông báo thụ lý đơn khiếu nại của Ông nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Giao Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, xác định nội dung công dân khiếu nại, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trả lời kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023.

11. Bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong: Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSD đất.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 1986/UBND-TCD ngày 28/4/2023 giao UBND huyện Triệu Phong giải quyết; ngày 16/6/2023, UBND huyện Triệu Phong đã có Báo cáo số 191/BC-UBND kết quả rà soát, xác định nguồn gốc sử dụng đất của bà Trần Thị Viên. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Triệu Phong tại Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 16/6/2023 tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, giải quyết, trình UBND tỉnh trước ngày 15/7/2023.

12. Ông Nguyễn Văn Cường, trú tại Khu phố 1, Phường 3, thành phố Đông Hà, kiến nghị việc cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình và điều chỉnh hủy bỏ quy hoạch xây dựng Nhà văn hoá khu phố, để gia đình ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/7/2023. Vụ việc của công dân đã được UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà nhiều văn bản, tuy nhiên đến nay công dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Để chấm dứt tình trạng công dân kiến nghị vượt cấp, mặc dù vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà kịp thời giải quyết và trả lời cho công dân rõ, trường hợp vướng mắc do vượt thẩm quyền xử lý hoặc liên quan đến nhiều đơn vị thì có báo cáo kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh phương án để giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

13. Bà Đỗ Thị Cánh (đại diện 13 hộ dân) trú tại, khu phố 1, phường 5, thành phố Đông Hà, kiến nghị về việc 13 hộ dân đã mua nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước hóa giá và đất nhưng đến nay chưa được cấp Giấy CNQSD đất.



Vụ việc này, giao UBND thành phố Đông Hà thực hiện các nội dung tại Công văn số 715/SXD-HTKT ngày 20/4/2022 của Sở Xây dựng đã gửi đến UBND thành phố Đông Hà về việc phối hợp thực hiện quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ sở nhà đất nhận chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên tại khu phố 1, phường 5, thành phố Đông Hà; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2023.

14. Ông Nguyễn Thanh Thương, trú tại Thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trình bày: Kiến nghị về việc UBND huyện Gio Linh không thi hành Bản án phúc thẩm của Tòa cấp cao tại Đà Nẵng đã có hiệu lực.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Gio Linh tại Công văn số 1992/UBND-NC ngày 02/6/2023, yêu cầu UBND huyện Gio Linh trả lời bằng văn bản cho công dân rõ.

15. Ông Nguyễn Hữu Việt, trú tại thôn Hương Bắc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị về việc bồi thường về chế độ ưu đãi cho gia đình liệt sĩ không đúng với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng quyền lợi của gia đình ông.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các quy định của Nhà nước về ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ để thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách trợ cấp và chi trả truy lĩnh đối với trường hợp của gia đình Ông. Ngày 09/5/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trực tiếp làm việc với Ông. Qua báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh xét thấy không có đủ cơ sở để UBND tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của Ông. Trường hợp Ông không đồng ý các văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thì đề nghị Ông khởi kiện vụ việc ra Tòa án hành chính theo quy định của pháp luật.

16. Ông Nguyễn Mậu Hồng Việt, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, kiến nghị UBND thành phố Đông Hà không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xem xét giao cho gia đình ông một lô đất có thu tiền sử dụng đất theo kiến nghị của Tòa án cấp cao Đà Nẵng tại Bản án số 99/2020/HC-PT ngày 30/6/2020, hiện tại gia đình chưa có nhà ở, rất mong được UBND tỉnh giao đất để ổn định cuộc sống.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Đông Hà tại nhiều văn bản (Thông báo số 210/TB-UBND ngày 14/10/2022, Công văn số 3667/UBND-TCD ngày 01/8/2023, Công văn số 3463/UBND-KT ngày 22/7/2022, Công văn số 2656/UBND-TCD ngày 02/6/2023). Tuy nhiên đến nay, UBND thành phố Đông Hà chưa thực hiện đúng theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giao tại các văn bản nêu trên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà chấp hành nghiêm túc kỷ cương hành chính, có văn bản gửi Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng để đề nghị giải thích bản án, tham vấn, có ý kiến giải



trình nội dung kiến nghị của Tòa án cấp cao Đà Nẵng tại Bản án phúc thẩm số 99/2020/HC-PT ngày 30/6/2020, để có cơ sở để giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh việc đề nghị giải thích bản án trước ngày 20/7/2023.

17. Ông Lê Văn Tý, trú tại khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị bồi thường, hỗ trợ GPMB tuyến đường quy hoạch Trần Quang Khải với Lê Thánh Tông (tại nút giao tuyến TC2) thuộc hạng mục của dự án đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra, rà soát báo cáo UBND tỉnh và trả lời cho công dân rõ trước ngày 20/7/2023.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo kết luận, trường hợp công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời có biện pháp tiếp công dân tại địa phương và giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung thông báo kết luận này./.

**Nơi nhận:**

- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự TCD;
- Công an tỉnh;
- CVP, các PCVP, CV;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban TCD các huyện, thị xã; thành phố;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Niêm yết tại Trụ sở TCD tỉnh;
- Lưu: VT, NC, BTCD<sub>(3b)</sub>

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Cửu**